



ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Academic Affairs Convention Center and Management of Ramathibodi Hospital

ที่ อว ๗๘.๐๖/ว. ๑๐๒๘๕

กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นพับ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Current Practice in Respiratory Care 2024: Controversial issues and Troubleshooting in difficult situation”

- Lecture ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น ๕ อาคารสิริกิติ์
- Workshop วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๙๑๐ABC, ๙๐๗ ชั้น ๙ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบหายใจ สามารถเลือกใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางระบบหายใจได้ถูกต้องเหมาะสม ตามมาตรฐาน รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการ จัดการแก้ไขปรับปรุงดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ คณะฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรที่สนใจทั่วประเทศ จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยมี อัตราค่าลงทะเบียนดังนี้

- ค่าลงทะเบียน Lecture และ Workshop (ออนไลน์) **คนละ ๖,๕๐๐ บาท**
- ค่าลงทะเบียน Lecture อย่างเดียว (ออนไลน์) **คนละ ๔,๕๐๐ บาท**
- ค่าลงทะเบียน Lecture อย่างเดียว (ออนไลน์) **คนละ ๑,๒๐๐ บาท**
(เฉพาะวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เท่านั้น)

หมายเหตุ : ไม่รับลงทะเบียน Workshop อย่างเดียว

ทั้งนี้ ข้าราชการ พนักงานองค์การรัฐวิสาหกิจสามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัดได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ผู้สนใจกรุณากรอกรายละเอียดใบสมัครและส่งไปยังงานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรจนา บุญเลิศกุล, คุณปิยะดา ลิ้มปทุมทัย, คุณกรรณล สุนทรพิทักษ์กุล โทร. ๐-๒๒๐๑-๒๑๙๓, ๐-๒๒๐๑-๒๔๙๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมให้บุคลากร ในสังกัดได้ ทราบโดยทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

สสโรภง

(ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิโสภิน เกียรติบูรณกุล)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่แทน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี

